



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ มรพส. จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาหมากล้อมฯ
- ☞ สพง. เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ๒๑ ก.ย.นี้
- ☞ สอพ. เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ๒๒ ก.ย.นี้
- ☞ มรพส. ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดพิษณุโลก
- ☞ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เชิญฝึกอบรม

มรพส.เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน U - GO ๑๓ - ๑๕ ตุลาคมนี้ เปิดศึกหมากล้อมมหาวิทยาลัยไทย-เอเชีย ปลุกกระแสหมากล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย เปิดแถลงข่าวที่พิษณุโลกได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนร่วมทำข่าวจำนวนมาก

ยอดนักกีฬาหมากล้อมทั่วไทยและทวีปเอเชีย พร้อมประชันวงหมากล้อมพิสูจน์ฝีมือ ในศึกหมากล้อมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในเอเชีย พร้อมกันสองรายการ เปิดฉาก ๑๓ - ๑๕ ตุลาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เปิดแถลงข่าว ๒๐ กันยายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมเผยแพร่ข่าวสารการจัดงานฯ

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬา ASIAN University GO Tournament 2012 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ โดยมี เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ร่วมให้การแถลง

ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขัน The 11th ASIAN University GO Tournament 2012 และการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ (U - GO XVII) ในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยใช้พื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง เป็นสนามแข่งขัน ซึ่งอาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ในส่วนวังจันทน์ เป็นอาคารที่ก่อสร้างใหม่ มีความโดดเด่นเป็นแลนด์มาร์คใจกลางเมืองพิษณุโลก ขณะนี้มหาวิทยาลัย ได้เตรียมความพร้อมทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุด เพื่อรองรับนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และจากมหาวิทยาลัยของประเทศต่างๆ ในเอเชียที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ คาดว่าการแข่งขันดังกล่าว จะนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีงาม ทั้งของมหาวิทยาลัยฯ ของจังหวัดพิษณุโลก และประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าการแข่งขันหมากล้อมจะเป็นเกมส์การแข่งขันที่พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเกมส์การแข่งขันแห่งมิตรภาพ และจะเป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของกลุ่มประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้เป็นอย่างดี

ทางด้าน นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในนามของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแข่งขันกีฬา

(อ่านต่อหน้า ๒)

หมากล้อมมหาวิทยาลัยชิงชงเนเคิหงเอเซีย ปรจจำปี ๒๕๕๕ (ASIAN University GO Tournament 2012) และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชงเนเคิหงประเทศไทย คร้งที่ ๑๗ ซึ่งการแข่งชงในคร้งนี้ นอกจากจะมีนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเขารวมแข่งชงแล้ว ยังมีทีมักกีฬาจากประเทศ ต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน เช่น **จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮองกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย** เขารวมการแข่งชงด้วย ซึ่งคาดวามีนักกีฬาเขารวมการแข่งชงมากเป็นประวัติการณ ทั้งสองรายการรวมกันจะมีนักหมากล้อมรวมชงชงักว ๒๕๐ คน และเชื่อว่าการแข่งชงดังกลว จะช่วยปลูกกระแสกีฬาหมากล้อมในประเทศไทยให้ตื่นตัวมากขึ้น โดยปัจจุบัน ศักยภาพของนักกีฬาหมากล้อมไทย ไม่เป็นสองรองใคร หากได้รับการผลักดันอย่งจริงจัง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ก็จะทำใหสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้เป็นอย่งดี

ในส่วนของ **ผศ.ศิริพร ไชยเมือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะผู้ดูแลการจัดการแข่งขันฯ** กลวเพิ่มเติมว ขณะนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้ประสานงานและประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพื่อส่งนักกีฬาเขารวมการแข่งชงฯ รวมทั้งได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับสมัครทางเว็บไซต์ <http://www.thaigo.org/ugo/index-0.html> และ <http://www.thaigo.org/ugo/from.php> **ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ศกนี้** ซึ่งคาดวามีนักกีฬาหมากล้อมเขารวมการแข่งชงมากเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทย

การจัดแถลงข่าวดังกลว ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพิษณุโลก เขารวมรับฟังเป็นจำนวนมาก พร้อมซักถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อจะนำเสนอมานสื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับทราบต่อไป



สอพ. เชิญร่วมงานไม้ผลัดใบ “ราตรีสีสันทุ่งทะเลแก้ว” ๒๒ กันยายนนี้

ผศ. มงคล อักษรดิษฐ์ นายกสิโมสรอาจารย์และข้าราชการ มรพส. เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๕๕ นี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ๗ ราย ได้แก่ รศ. สุรชัย ขวัญเมือง, รศ. ทศนีย์ ศิริวรรณ, ผศ.ดร. เตือนใจ เกียวซี, ผ.ศ.ดนยา



วงศ์ธนะชัย, ผศ.จาริต สิริทิพา, ผ.ศ. พนมพร บรรหาร, อาจารย์อำพล โกมะหิ และลูกจ้างประจำ ๒ ราย ได้แก่ นายจรัญ ชื่นใจชน และนายทองดี หุ่นเอี่ยม โดยสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มรพส. จะจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการไม้ผลัดใบ เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นเกียรติกับทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุราชการ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ภายใต้ชื่องาน “ราตรีสีสันทุ่งทะเลแก้ว”

โดยในปี นี้ จะเน้นในเรื่องของเครื่องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส แบ่งตามโทนสีแต่ละคณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ สีฟ้า, คณะมนุษยศาสตร์ฯ สีชมพู, คณะวิทยาการจัดการ สีแสด-ส้ม, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สีแดง, คณะวิทยาศาสตร์ สีเหลือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ สีเขียว, สำหรับหน่วยงาน อื่นๆ ที่เป็นสมาชิก สอพ. สามารถแต่งกายได้ตามโทนสีทั้ง ๖ ข้างต้น (ไม่เน้นชุดราตรี) และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานตามวันดังกล่าว ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น ๓ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

สพง. จัดงาน “ขอบคุณพี่ใหญ่ จากใจน้องๆ” เชิญสมาชิกร่วมงาน วันนี้



สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ จะจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๕ “ขอบคุณพี่ใหญ่.. จากใจน้องๆ” วันนี้ (๒๑ ก.ย.) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยปี นี้ มีผู้เกษียณจำนวน ๒ ท่าน คือ นายจรัญ ชื่นใจชน และนายทองดี หุ่นเอี่ยม จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงาน โดยแต่งกายด้วยชุดย้อนยุค สมัย พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

- เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. - ลงทะเบียน / เข้าร่วมงาน
- เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. - ดนตรีบรรเลง
- เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๙.๑๕ น. - ชมวิดีโอที่คนผู้เกษียณ
- เวลา ๑๙.๑๕ - ๑๙.๓๐ น. - นายกสิโมสรฯ กล่าวรายงาน
- เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๑๕ น. - อธิกรับดีกล่าวเปิดงาน / มอบโล่เกียรติคุณ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบของที่ระลึกจาก สพง. / ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก มอบเงิน สพง. / นายกสิโมสรฯ มอบช่อดอกไม้ / ตัวแทนผู้เกษียณ กล่าวความรู้สึก / ขอขอบคุณ

เวลา ๒๐.๑๕ - ๒๐.๓๐ น. - ชมการแสดงจากน้องใหม่ ๑ ชุด / เวลา ๒๐.๓๐ น. เป็นต้นไป - เข้าสู่ความบันเทิงจนจบงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โครงการ “วิทยาการ บริจาคโลหิต สานต่อชีวิตถวายแด่พ่อหลวง” ณ กองพัฒนานักศึกษา ได้รับโลหิตทั้งสิ้น ๑๘,๒๕๐ ซีซี



เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ในการรับบริจาคโลหิตเพื่อจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จากการรับบริจาคโลหิต ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา มรพส. ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้มีหนังสือตอบขอบคุณมาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้ให้ความร่วมมือและได้รับโลหิตทั้งสิ้น ๑๘,๒๕๐ ซีซี

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญรวมอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ ๔ เรื่อง โอกาส ผลกระทบและประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และเศรษฐกิจชุมชนภายหลังการเปิดเสรีภายใต้กรอบอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานและบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมการอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจำกัดจำนวนรุ่นละ ๒๕๐ คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์ณภัทร วุฒะพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๔๐๒๓๒๐ หรืออีเมลล์ naphat.wut@hotmail.com

ขอเชิญนักศึกษาร่วมการประกวดนางงามท่องเที่ยวไทยประจำปี ๒๕๕๕

คณะกรรมการกองการประกวดนางงามท่องเที่ยวไทย ประจำปี ๒๕๕๕ (Miss Tourism Thailand ๒๐๑๒) ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง จะจัดการประกวดฯ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เรียวเตอร์ กรุงเทพฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Miss Tourism ๒๐๑๒ World Final ผู้สมัครต้องเป็นสุภาพสตรีมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุระหว่าง ๑๗ - ๒๗ ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ เซนติเมตร ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่น ใบสมัครได้ที่ www.mediaempireco.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ บ.มีเดีย เอ็มไพร์ จำกัด โทร.๐ - ๒๓๗๐ - ๓๒๗๐

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลาชอุ่มหมอก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-๑๐๐
<http://www.psu.ac.th> e-mail: kni.viyadu@hotmail.com, nida1509@hotmail.com